

สรุปมติที่ประชุม

คณะกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำความผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพและชุมชน

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เรื่อง/วาระ	มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ ข้อมูลการใช้มาตรการต่อผู้กระทำความผิดอาญา แทนการควบคุมตัวในประเทศไทยและสถิติที่เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลมาตรการแทนการควบคุมตัวในแต่ละขั้นตอน (ก่อนการพิจารณาของศาล ระหว่างการพิจารณาและพิพากษาของศาล และหลังจากศาลมีคำพิพากษาลงโทษ) ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	กนป.	
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ๓.๒ ข้อมูลการใช้มาตรการต่อผู้กระทำความผิดอาญา แทนการควบคุมตัวในต่างประเทศ	มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการต่อผู้กระทำความผิดอาญาแทนการควบคุมตัวที่ต่างประเทศมีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการนำมาตรการฯ ดังกล่าวมาใช้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และนำมาเปรียบเทียบกับการนำมาตรการต่อผู้กระทำความผิดอาญาแทนการควบคุมตัวมาใช้ในประเทศไทย	กนป.	
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา การกำหนดมาตรการต่อผู้กระทำความผิดอาญาแทน การควบคุมตัวในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ	มติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พัฒนารายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติมใน ๔ กรอบสำคัญ ดังนี้ ๑) ทบทวนข้อมูลการใช้มาตรการต่อผู้กระทำความผิดอาญาแทนการควบคุมตัวในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีอยู่ในแต่ละกระบวนการ รวมถึงการใช้มาตรการแทนการควบคุมตัวกับเด็กและเยาวชน (Measures) ดังนี้ - ขั้นตอนการพิจารณาของศาล อาทิ การปล่อยตัวชั่วคราว การไต่ถามคดี - ขั้นตอนการพิจารณาและพิพากษาของศาล อาทิ มาตรการลงโทษระดับกลาง (Intermediate sanctions) การรอกการลงโทษ - ขั้นตอนหลังจกมีคำพิพากษาของศาล อาทิ การลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ ๒) ศึกษาแนวทางและระบบการประเมินเพื่อการนำมาตรการต่อผู้กระทำความผิดอาญาแทนการควบคุมตัวมาใช้ (Evaluation) ๓) ศึกษาเครื่องมือ/วิธีการที่นำมาใช้ในการประเมินเพื่อการนำมาตรการต่อผู้กระทำความผิดอาญาแทนการควบคุมตัวมาใช้ (How to) ๔) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศเกี่ยวกับการนำมาตรการต่อผู้กระทำความผิดอาญาแทนการควบคุมตัวมาใช้ อาทิ การประเมินความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของวิชาชีพ	กนป.	